

รายงานผลการดำเนินงาน

ศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

ปีงบประมาณ 2567

นักธุรกิจน้อย

คิดเป็น

ทำได้

ขายเป็น

โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย โครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดทำขึ้นเพื่อขยายความรู้ไปยังโรงเรียนเครือข่าย ตามหลักการของนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น” โดยนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อบ่มเพาะปลูกฝังความสามารถด้านการคิดและมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพตั้งแต่ในวัยเรียน

ขอขอบคุณ นายอภิชัย ชาชูม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฯ จำนวน ๔ โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product) จำนวน ๓๗ โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่เสียสละเวลา กำลังกาย และกำลังใจ จนทำให้การดำเนินงานโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย โครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) ฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโรงเรียนเครือข่ายตลอดจนโรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product)

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	๓
เป้าหมายของการดำเนินงาน	๓
ผลการดำเนินงาน	๔
การดำเนินงานของศูนย์ขยายเครือข่ายฯ	๔
การดำเนินงานของศูนย์ขยายเครือข่ายฯ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย	๖
การดำเนินงานของศูนย์ขยายเครือข่ายฯ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ	๘
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product)	
ผลงานของนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	๑๐
คณะผู้จัดทำ	๑๑

บทนำ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาครั้งนี้ “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ๓. มีงานทำ – มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองที่ดี” ด้านที่ ๓ มีงานทำ - มีอาชีพ พระราชทานแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทำผลงานสำเร็จ ๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำในที่สุด ๓. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว

นอกจากนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา การศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบ การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ การศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริม ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ ของกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชนทุกคน กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อ ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ข้อที่ ๕ เสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ ระหว่างเรียน และกิจกรรมสำคัญได้แก่ พัฒนานักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยการดำเนินการที่ผ่านมา มีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการ

เพื่อทำหน้าที่ขยายผลและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียน ผู้สนใจ และชุมชน รวมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มีการอบรมพัฒนาพัฒนาศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการสร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการ ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครูผู้รับผิดชอบศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีคุณธรรม สามารถสร้างงานอาชีพ พัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์อย่างนวัตกรรมให้กับนักเรียน รวมทั้งสามารถส่งต่อทักษะให้กับครูโรงเรียนเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอนุมัติงบประมาณให้กับศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย และโรงเรียนเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ กำหนดนโยบายด้านการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการจัดทำโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product) ทำให้ทุกโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู้อันเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพ และมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของทุกโรงเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ และมีการประกาศผลการคัดสรรเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product) ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาส จำนวน ๓๗ โรงเรียน

โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ในการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงเกตุ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณวิทยา) โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) และโรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบติลราษฎร์บำรุง) และสามารถนำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนงานอาชีพให้นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์ผลงานเชิงพาณิชย์ และขยายเครือข่ายโครงการ พร้อมกับและส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ด้านงานอาชีพตามการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ข้อที่ ๕ เสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมพัฒนานักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

๑. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนงานอาชีพในโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายให้นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการได้อย่างสร้างสรรค์ ผลิตเองได้ และขายได้อย่างครบวงจร
๒. เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย ให้สามารถบ่มเพาะนักเรียนให้เขียนแผนธุรกิจแบบ Business Model Canvas ได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และเหมาะสมกับวัย
๓. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดผลงานผลิตภัณฑ์ครูและนักเรียนของโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย
๔. เพื่อขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

เป้าหมายของการดำเนินงาน

๑. ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายโครงการฯ จำนวน ๕ โรงเรียน รวม ๒๐ คน มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนงานอาชีพในโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายให้นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการได้อย่างสร้างสรรค์ ผลิตเองได้ และขายได้อย่างครบวงจร
๒. ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายโครงการฯ จำนวน ๕ โรงเรียน รวม ๒๐ คน สามารถบ่มเพาะนักเรียนให้เขียนแผนธุรกิจแบบ Business Model Canvas ได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และเหมาะสมกับวัย
๓. โรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายโครงการฯ จำนวน ๕ โรงเรียนมีการต่อยอดผลงานผลิตภัณฑ์ครูและนักเรียน
๔. ขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับโรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จำนวน ๓๗ โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรมของศูนย์ขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาานครปฐม เขต ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีผลการดำเนินงานดังนี้

การดำเนินงานของศูนย์ขยายเครือข่ายฯ

๑. ทอแบบสอบถามของกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เรื่องการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และโรงเรียนเครือข่าย ผลการสำรวจข้อมูล ดังนี้



๒. ผู้อำนวยการศูนย์ขยายเครือข่ายโครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) และคณะครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายฯ ให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายและโรงเรียนเครือข่าย จัดโดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft teams) ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายฯ มีดังนี้



๓. คุณครูโรงเรียนศูนย์ขยายเครือข่ายฯ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายฯ
ด้านการสร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
รายละเอียดการเข้าอบรมพัฒนาฯ มีดังนี้



รายละเอียดการเข้าอบรมพัฒนา



ภาพการอบรมพัฒนาศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการสร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการ

๔. โรงเรียนศูนย์ขยายเครือข่ายฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
และมีการนำเสนอโครงการและรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รายละเอียดโครงการฯ มีดังนี้



การดำเนินงานของศูนย์ขยายเครือข่ายฯ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย

๑. โรงเรียนศูนย์ขยายเครือข่ายฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากต้นไม้ ในโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ จำนวน ๖๐ คน และนักเรียนฝึกเขียนแผนธุรกิจ แบบ Business Model Canvas ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าเช็ดหน้า ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) รายละเอียดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีดังนี้



๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโครงการนักเรียนน้อยฯ และการเขียนแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๔ โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รายละเอียดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีดังนี้



๓. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นนักธุรกิจน้อยแก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายโครงการฯ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่

๓.๑ โรงเรียนบ้านดงเกตุ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียน รวมจำนวน ๒๓ คน ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗



๓.๒ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณวิทยา) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียน รวมจำนวน ๒๓ คน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗



๓.๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียน รวมจำนวน ๒๓ คน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗



๓.๔ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบติลราษฎร์บำรุง) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียน รวมจำนวน ๒๓ คน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นนักธุรกิจน้อยๆ ของแต่ละโรงเรียน มีดังนี้



การดำเนินงานของศูนย์ขยายเครือข่ายฯ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ

โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product)

๑. ประชุมออนไลน์การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเข้าสู่โครงการนักรุกจิ๋นน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รวมจำนวน ๙๐ คน ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดการประชุมออนไลน์ มีดังนี้



๒. ประสานขอความสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน ได้แก่ ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม บริษัท โรงเส้นหมี่ขอเอง จำกัด บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัทน้ำมัน พีซีไทย จำกัด (มหาชน) ชมรมคลังสมองเพื่อชีวิต บริษัท Olylife Thailand ในการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักรุกจิ๋นน้อย ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ และวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ขอเอง จำกัด ผลการประสานขอความสนับสนุน มีดังนี้

๓. ประชุมออนไลน์การเตรียมงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนต่อยอดโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product)” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศึกษาพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน ศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รวมจำนวน ๗๐ คน ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดการประชุมออนไลน์ มีดังนี้



๔. จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจน้อย ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ และวันอนุรักษ์कुคูลองแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product) รวม ๓๐ โรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน รวม ๑๔ โรงเรียน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษาพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่องค์การภาคเอกชน ผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ของขวัญ รวมทั้งสื่อมวลชน รวมจำนวน ๔๕๐ คน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ บริษัทโรงเส้นหมี่ซอเฮง จำกัด



รายละเอียดการจัดกิจกรรม



ภาพบรรยากาศจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจน้อย

ผลงานของนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์



วิดีโอผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์



แผ่นพับผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจน้อย โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)



ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนบ้านดงเกต)



ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณวิทยา))



ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์))



ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบติลกราษฎร์บำรุง))

คณะผู้จัดทำ

- | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| ๑. นางสาวรวงศ์ เวชประเสริฐ | ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยโสภณกุล | ครู โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวมาลี บัวชูก้าน | ครู โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวจุรียา พริ้งรักษา | ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นางสาววราภรณ์ ภู่ทอง | เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์แกนนำขยายเครือข่าย
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)

ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ